

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผนึกกำลัง มศว. เดินหน้าพัฒนาการศึกษา พลิกโฉมงานสัมมนาวิชาการให้โดดเด่น ผ่านวิทยาการชั้นนำ พร้อมยกระดับนวัตกรรมการเรียนการสอน

นำเสนอเมื่อ : 21 ส.ค. 2561

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาความร่วมมือและกระบวนการเรียนการสอนครบวงจร ร่วมกับ **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)** คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในพัฒนาการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการการศึกษาในทุกมิติ พร้อมทั้งยังส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับทางการศึกษา อันจะเป็นการพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ



ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ใน “โครงการพัฒนาการศึกษา และโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เป็นการบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนสังคมศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21” ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็กไทยสร้างได้ ด้วยผู้บริหารและครูสังคมศึกษามีอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในระดับคณบดี และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบริบท อาคารประสานมิตร ชั้น 1 และความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเป็นอีกก้าวสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายใต้นโยบายการศึกษายุค Thailand 4.0 การพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านองค์กรเอกชนอย่าง อักษร เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง มิวราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมศาสตร์ รวมบรรยายและเสวนาพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ และเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันกับนานาประเทศในบริบทการศึกษาโลกต่อไป สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aksorn.com หรือโทร 02-622-2999